



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. เปิดข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจสำคัญของ 20 จังหวัดภาคอีสาน	ข่าวสด
2. สศก.- กยท.ลงพื้นที่ไคยะปริมาณ-ต้นทุนการผลิตต่างๆ	เดลินิวส์
3. แล้งกระทบ'1.5หมื่นล้าน' เกษตรฯตั้งวอร์รูมเกาะติด	กรุงเทพธุรกิจ
4. หวังฝนตกส.ค. ชูขีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาดผลผลิตรวมปีนี้ไม่ถึง....	khaosod.co.th
5. คอลัมน์: อี๊ด เทอร์โบ ดับเครื่องชน: ถนนพระราม 2 โครงการ7ชั่วโคตร	คมชัดลึก
6. ชงรมต.ใหม่แก้กฎหมายสงฆ์เกษตรกร8.9 หมื่นล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
7. คอลัมน์: ข้าวลึกลับ ปมลับ: เปิดปม'บักตู' กระชับอำนาจ นั่งประธาน กรม.เศรษฐกิจ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. เตือนเกิดโรคระบาดสัตว์ พืช ช่วงหน้าฝน	ไทยรัฐ
9. คอลัมน์: คั้นปากอยากเล่า: เข้ากระทรวงแต่เช้า	ไทยโพสต์
10. 'บ้านหนองศาลาโมเดล'มาตรฐานGAP	แนวหน้า
11. ภาพข่าว: พบเกษตรกร	แนวหน้า
12. เชื้อนไชยะบุรีไต้ยันไม่ได้กักน้ำ	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : สศก. เปิดข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจสำคัญของ 20 จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10465 หน้า : 3 (ล่างซ้าย)

สศก. เปิดข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจสำคัญของ 20 จังหวัดภาคอีสาน

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2562 ได้ให้การรับรองข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ) ประกอบด้วย **ข้าวนาปี (ปีเพาะปลูก 2561/62)** มีเนื้อที่เพาะปลูก 20 จังหวัดรวม 36,892,659 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 32,883,508 ไร่ ผลผลิตรวม 11,731,482 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 357 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15%) เมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61 พบว่าเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเพียง 1% ส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงประมาณ 2% ทำให้ผลผลิตรวมลดลง 4% แต่เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากภาคครัวเรือนภาครัฐการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 จึงทำให้มีการนำที่นากร้างและที่ว่างเปล่า กลับมาทำนาอีกครั้ง ในขณะที่สถานการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วงต้นฤดูการผลิตไม่เพียงพอ และเกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ช่วงเดือนกันยายน 2561 จึงทำให้ผลผลิตลดลง



หอมแดง (ปีเพาะปลูก 2561/62) มีเนื้อที่เพาะปลูก 6 จังหวัด (ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ) รวม 26,304 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 24,731 ไร่ ผลผลิตรวม 46,513 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,768 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกลดลง 3% เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง 8% ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง 46% และผลผลิตรวมลดลง 48% โดยเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปขาย

เป็นดีหมอม ประกอบกับมีการเกิดโรคและเชื้อราบนทวน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ ส่งผลให้เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวมลดลง **ยางพารา ปี 2561** มีจำนวนเนื้อที่ยืนต้น 20 จังหวัดรวม 5,570,276 ไร่ เนื้อที่กรีดยัง 4,641,348 ไร่ ผลผลิตรวม 1,030,364 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่กรีดยัง 222 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่า เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้น 3% เนื้อที่กรีดยังเพิ่มขึ้น 8% ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 10% และผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่กรีดยังเพิ่มขึ้น 2% โดยเนื้อที่กรีดยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีต้นยางพาราที่ปลูกในปี 2554 สามารถทำการเปิดกรีดได้แล้ว ประกอบกับปี 2561 ฝนไม่ตกชุกจึงไม่เป็นอุปสรรคในการกรีดยางพาราของเกษตรกร และส่วนใหญ่ต้นยางพาราอยู่ในช่วงอายุที่ให้อัตราน้ำยางเพิ่มขึ้น ผลผลิตต่อไร่และผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

สับปะรดโรงงาน ปี 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 6 จังหวัด (เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ) รวม 46,001 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 44,886 ไร่ ผลผลิตรวม 198,054 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,412 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 16% เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 11% ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อไร่ลดลง 3% โดยเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2559 - 61 ราคาสับปะรดค่อนข้างดี เกษตรกรจึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากปี 2561 เกิดปัญหาสับปะรดราคาตก เกษตรกรจึงไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษา

โดยคณะทำงานฯ จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรด้านพืช เพื่อพิจารณาในเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นข้อมูลเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : สศก.- กยท.ลงพื้นที่เคาะปริมาณ-ต้นทุนการผลิตยางฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25486 หน้า : 8 (กลาง)

สศก.- กยท.ลงพื้นที่เคาะปริมาณ-ต้นทุนการผลิตยางฯ

นายจันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการศึกษาวิจัยต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรไทย ปี ๒2 ซึ่ง สศก. ได้ร่วมมือกับกรมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการสำรวจข้อมูลด้านปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่สำรวจตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ รวม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง สศก. จะเป็นผู้สนับสนุนงานด้านวิชาการ อาทิ การจัดทำกรอบบัญชีตัวอย่างเพื่อการสำรวจ กำหนดระเบียบวิธีการสำรวจ ตลอดจนการประมวลผลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิต ในขณะที่ กยท. จะสนับสนุนงานด้านกำลังพล เพื่อลงพื้นที่ โดยการสำรวจทาง กยท. จะรับผิดชอบพื้นที่ 45 จังหวัด (ตามพื้นที่ตั้งสาขาของกรมการยางแห่งประเทศไทย) เพื่อสำรวจปริมาณการผลิต 10,944 ครัวเรือนตัวอย่าง (1,824 หมู่บ้าน) และสำรวจต้นทุนการผลิตยางพารา 5,460 ครัวเรือนตัวอย่าง และ สศก. จะลงพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ 32 จังหวัด ในการสำรวจปริมาณการผลิต 8,946 ครัวเรือนตัวอย่าง (1,491 หมู่บ้าน)

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ สศก. ได้เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 7 ครั้ง (ครั้งละ 3 วัน) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สศก. และ กยท. รวมประมาณ 300 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพารา โดยกำหนดแผนการอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 25๖2 ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดศรี



สงขลา สุราษฎร์ธานี พิชณุโลก ระยอง อุตรดิตถ์ และบุรีรัมย์

ทั้งนี้ ภายหลังจากสำรวจเสร็จสิ้น สศก. จะดำเนินการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลตามหลักวิชาการทางสถิติและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพาราที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. และนำข้อมูลเสนอต่อคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตยางฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของไทย เช่น การกำหนดราคารับซื้อยางพาราที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ เป็นต้น

โอกาสนี้ สศก. จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจครั้งนี้ด้วย และหากเกษตรกรหรือผู้สนใจรายละเอียดของการดำเนินโครงการ หรือข้อมูลสถานการณ์การผลิต และราคา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทรศัพท์ 0-2940-5407 หรือ อีเมล cui-info1@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : แล้งกระทบ'1.5หมื่นล้าน' เกษตรฯตั้งวอร์รูมเกาะติด

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11262 หน้า : 1 (ล่าง), 4

แล้งกระทบ'1.5หมื่นล้าน' เกษตรฯตั้งวอร์รูมเกาะติด

กรุงเทพธุรกิจ ● ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย ประเมิน
ผลกระทบแล้งต่อเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล้านบาท
“เกษตรฯ” สั่งสำรวจความเสียหายก่อนมีมาตรการ
ช่วยเหลือ ตั้งวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์ หวังฝนตก
ช่วงเดือน ส.ค.ช่วย ยืดข้าว 40 ล้านไร่ให้รอด แต่
ไม่ควรปลูกเพิ่มหลัง 12 ส.ค.เสี่ยงขาดน้ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งส่งเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์แล้ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมมาตรการช่วยเหลือ
โดยล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยประเมินว่าความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้สำรวจพื้นที่นาข้าว

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

แล้ง

ที่มีอยู่ 40 ล้านไร่แล้ว เพื่อรายงาน
ให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใช้ประกอบในการแถลงนโยบาย
รัฐบาลวัน 25-27 ก.ค.นี้ แต่เบื้องต้น
คาดว่าจะเป็นที่ลักษณะของขาด
การดูแลเท่านั้น เพราะข้าวเมื่อได้น้ำ
ฝนที่จะตกในเดือน ส.ค.นี้จะฟื้น
และในพื้นที่เสียหายสามารถปลูก
ทดแทนได้ทันไม่เกินวันที่ 12 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้ตั้งวอร์รูมขึ้นทุกจังหวัดเพื่อ
รายงานสถานการณ์อย่างกระชั้นชิด
ได้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อนำมาประมวล
ผลการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ส่วน
การประเมินเบื้องต้นของศูนย์วิจัย
กสิกรรม ที่ระบุว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นมี
มูลค่าความเสียหายมากถึง 1.5 หมื่น
ล้านบาทนั้น ขอดูรายละเอียดอีกครั้ง

นายประสงค์ ประไพตระกูล
อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภัยแล้งที่
เกิดขึ้นจะกระทบกับนาข้าวมากที่สุด
จากปัจจุบันที่เริ่มเพาะปลูกไปแล้ว
39-40 ล้านไร่ ต้นข้าวยังอ่อนอยู่มาก
ต้องการน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งน้ำ
ฝน ดังนั้นตาม ที่กรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีกครั้งใน
เดือน ส.ค.นี้ จะเป็นโอกาสเดียวของ
การทำนา ปี 2562/63

โดยเกษตรกรต้องปลูกให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 12 ส.ค.นี้เท่านั้น ทั้ง
ข้าวไวแสง และไม่ไวแสง หากเลย
ระยะเวลานี้ไป ในส่วนของข้าวไวแสง
เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิอาจ
ไม่ให้ผลผลิต ส่วนข้าวไม่ไวแสงแม้
จะให้ผลผลิตได้แต่ก็เสี่ยงไม่มีน้ำ

ดังนั้นพื้นที่ปลูกข้าวของไทยใน
ปีนี้อาจจะทำได้เพียง 40 ล้านไร่ ต่ำ
กว่าแผนข้าวครบวงจรที่กำหนดไว้
58 ล้านไร่ โดย 40 ล้านไร่ที่มีอยู่นี้อาจจะ
ได้รับความเสียหายในอนาคตกรณี
ฝนไม่ทั่วถึง ซึ่งต้องดูสถานการณ์
ฝนในเดือน ส.ค.นี้ อีกที่ เบื้องต้นพบ
ว่าพื้นที่เสี่ยงข้าวเสียหายมากที่สุด
คือ ภาคเหนือตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่ง
ผลิตข้าวที่มากที่สุดของประเทศ

“จากประมาณการผลผลิตข้าว
ปีนี้มี 32-34 ล้านตันข้าวเปลือก
โดยแยกเป็นข้าวนาปี 25 ล้านตันข้าว
เปลือกที่เหลือเป็นข้าวนาปรัง 6-7
ล้าน ล้านตันข้าวเปลือก นั่นคาดว่า
สถานการณ์ภัยแล้งฝนตกทั้งช่วง
แบบนี้จะไม่ได้ผลผลิตตามเป้า แต่
จะเป็นเท่าไรนั้นต้องรอดูความเสียหาย
อย่างสิ้นเชิงอีกครั้ง”

ทั้งนี้ ปริมาณข้าวที่ลดลงดังกล่าว

เป็นไปได้ที่จะกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น
ดังนั้นหากไทยสามารถรักษาพื้นที่
ปลูกข้าว 40 ล้านไร่ให้รอดตายได้ก็
จะเป็นโอกาสทางด้านราคา

ห่วงผลผลิตข้าวพลาตเป่า

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ผล
กระทบจากภัยแล้งมีความเป็นไปได้
ที่จะเกิดความเสียหายและทำให้
ผลผลิตข้าวในปีนี้ลดลงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายข้าวครบวงจร แต่เนื่อง
ปัจจุบันผู้ประกอบการข้าวมีสต็อก
มาก ในขณะที่เงินเริ่มระบายสต็อก
การส่งออกชะลอตัว ทำให้ราคาข้าว
ในประเทศลดลง เมื่อเกิดภัยแล้งผู้
ค้าข้าวรายใหญ่ยิ่งกักตุนมากขึ้น

การขายข้าวดังกล่าวของภาค
เอกชนคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นตลาด
ในประเทศ เพราะการส่งออกข้าว
มีการแข่งขันสูง แม้ข้าวไทยจะมี
คุณภาพดีกว่าคู่แข่ง แต่ผู้บริโภค
ปัจจุบันไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพข้าว จะ
ใช้ราคาเป็นตัวตัดสิน โดยข้าวไทยขาย
ตันละ 4,000 ดอลลาร์ ข้าวกัมพูชา
และเวียดนาม อยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์
เท่านั้น ทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
การส่งออกข้าวของไทยปรับลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาส่ง
ออกได้เพียง 8-9 ล้านตัน ปีนี้คาดว่า
จะทำได้เพียง 7 ล้านตันเท่านั้น

ดังนั้นสถานการณ์ข้าวในปี
นี้ยังไวใจไม่ได้ทั้งผลผลิตและราคา
ปริมาณข้าวที่มีแนวโน้มว่าจะได้น้อยก็
ไม่ได้หมายความว่าราคาจะดีเพราะยังมี
ปัจจัยสต็อกภาคเอกชนคงอยู่ ทาง
สศก.จึงติดตามและเฝ้าระวังเพื่อ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : แล้งกระทบ'1.5หมื่นล้าน' เกษตรฯตั้งวอร์รูมเกาะติด

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11262 หน้า : 1 (ล่าง) , 4

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่อไป กรมชลฯยืนยันงดทำนา

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งการวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้กรมชลประทานประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจากวันละ 40 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 45 ล้าน ลบ.ม. เป็นระยะเวลา 3 วัน หรือได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา หลังจากนั้นให้กลับไปเป็นการระบายน้ำปกติที่ 40 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

โดยนายประภัตร เห็นว่า ระดับน้ำเหนือเขื่อนน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท ลดลงเหลือ 14.35จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ซึ่งระดับน้ำเหนือเขื่อนปกติต้องอยู่ที่ 15-15.8 รทก. จึงจะมีแรงดันส่งน้ำไปยังคูคลองต่างๆในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาได้

สาเหตุที่ระดับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงเพราะฝนไม่ตก ซึ่งมวลน้ำที่ระบายเพิ่มมานั้นคาดว่าจะมาถึงในวันที่ 26 ก.ค.นี้ โดยจะช่วยรักษาน้ำในเขื่อนที่ปลูกอยู่ 2 ผังแม่น้ำเจ้าพระยา 6.2 ล้านไร่ในขณะนั้นให้อยู่รอดได้ อย่างไรก็ตาม แผนการทำนาในเขตดังกล่าวกำหนดไว้ที่ 7 ล้านไร่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการระงับการแจกจ่ายน้ำ กรมชลประทานจึงขอให้หยุดการทำนาไว้ก่อน

“พาณิชย์”ห่วงส่งออกข้าว

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัญหาจากภัยแล้งอาจกระทบต่อผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังและนาปี 2562 น้อยลง และอาจกระทบต่อเป้าหมายส่งออกข้าวไทย 10 ล้านตันในปีของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคงต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ส่งออกข้าวถึงสถานการณ์ผลผลิตและตลาดค้าข้าวโลกก่อน เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการดูแลและผลักดันส่งออกข้าวไทยต่อไป

“คงไม่ระบุว่าจะลดเป้าหมาย

การส่งออกตามที่เอกชนมองไว้ที่ 9-9.5 ล้านตันหรือไม่ แต่หลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว จะแถลงนโยบายการทำงาน ของกระทรวงพาณิชย์ทันที”

มท.สั่งทุกจังหวัดรับมือ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อห่วงใยถึงสถานการณ์ภัยแล้งอันเนื่องมาจากกรณีฝนทิ้งช่วงและกรณีการระบายน้ำในแม่น้ำโขง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลในการทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณน้ำเหนือเขื่อน

รวมทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในระยะเร่งด่วน โดยให้จังหวัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คาดมูลค่าสูญเสีย1.5หมื่นล้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลกระทบจากภัยแล้งในครั้งนี้อย่างเกิดขึ้นนอกฤดูกาล จะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% ของจีดีพี

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งนอกฤดูกาลที่อาจลากยาวได้อีกในช่วงเดือนส.ค.

-ธ.ค. 2562ที่อาจกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก

“ภัยแล้งนอกฤดูกาลครั้งนี้ที่ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภาวะฝนน้อยน้ำน้อยในช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. 2562 ได้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และยิ่งเป็นการซ้ำเติมรายได้เกษตรกรให้แยกลงไปอีก”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : หวังฝนตกส.ค. ชูบชีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาดผลผลิตรวมปีนี้ไม่ถึง 34 ล้านตัน-ราคาต่อพุง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562



ข่าวสด

🏠 ข่าวด่วน เลือกตั้ง 62 เต็มออนไลน์ ทุกทิศทั่วไทย ข่าวสกรอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ▾ กีฬา ▾ คอลัมน์ ▾ บ้านเที่ยง หอย อื่นๆ ▾ 🔍

เศรษฐกิจ

หวังฝนตกส.ค. ชูบชีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาด ผลผลิตรวมปีนี้ไม่ถึง 34 ล้านตัน-ราคาต่อพุง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 - 17:53 น.

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[G+ Google+](#)

[LINE](#)



รหัสข่าว: I-190724000406

หน้า: 1/6

www.iqnewsclip.com

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

หัวข้อข่าว : หวังฝนตกล.ศ. ชูชีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาดผลผลิตรวมปีนี้ไม่ถึง 34 ล้านตัน-ราคาส่งออก

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

กรมการข้าว หวังฝน ส.ค. ยืดข้าว 40 ล้านไร่ให้รอด แนะนำไม่ควร ปลูกเพิ่มหลัง 12 ส.ค. เสี่ยงขาดน้ำ คาดผลผลิตรวมไม่ถึง 34 ล้าน ตันข้าวเปลือก ลุ้นโอกาสราคาสูง แต่ส่งออกลำบากอาจกดราคา รับซื้อ

หวังฝนตกล.ศ. ชูชีวิตนาข้าว – นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้สำรวจพื้นที่นาข้าวที่มีอยู่ 40 ล้านไร่แล้ว เพื่อรายงานให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ใช้ประกอบในการแถลงนโยบายรัฐบาลวัน 25-27 ก.ค.นี้ เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นในลักษณะของคาดการณ์เท่านั้นเพราะข้าวเมื่อได้น้ำฝนที่จะตกในเดือนส.ค.นี้จะฟื้น และในพื้นที่เสียหายสามารถปลูกทดแทนได้ทันไม่เกินวันที่ 12 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งวอร์รูมขึ้นทุกจังหวัดเพื่อรายงานสถานการณ์อย่างกระชั้นชิด ได้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อนำมาประมวลผลการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ส่วนการประเมินเบื้องต้นของศูนย์วิจัยกสิกรรมที่ระบุว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหายมากถึง 1.5 หมื่นล้านบาทนั้น จะขอดูในรายละเอียดอีกครั้ง

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับนาข้าวมากที่สุดจากปัจจุบันที่เริ่มเพาะปลูกไปแล้ว 39-40 ล้านไร่ ต้นข้าวยังอ่อนอยู่มาก ต้องการน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งน้ำฝน ดังนั้นตาม ที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในเดือนส.ค.นี้ จะเป็นโอกาสเดียวของการทำนา ปี 2562/63 โดยเกษตรกรต้องปลูกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ส.ค.นี้เท่านั้น ทั้งข้าวไวแสง และไม่ไวแสง หากเลยระยะเวลานี้ไป ในส่วนของข้าวไวแสง เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ อาจไม่ให้ผลผลิต ส่วนข้าวไม่ไวแสงแม้จะให้ผลผลิตได้แต่ก็จะเสี่ยงไม่มีน้ำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : หวังฝนตกส.ค. ชูชีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาดผลผลิตรวมปีนี้ไม่ถึง 34 ล้านตัน-ราคาส่งออกพุ่ง

ดังนั้นพื้นที่ปลูกข้าวของไทยในปีนี้อาจทำได้เพียง 40 ล้านไร่ ต่ำกว่าแผนข้าวครบวงจร ที่กำหนดไว้ 58 ล้านไร่ โดย 40 ล้านไร่ที่มีอยู่นี้อาจจะได้รับความเสียหายในอนาคตกรณีฝนตกไม่ทั่วถึง ซึ่งต้องดูสถานการณ์ฝนในเดือนส.ค.นี้ อีกที เบื้องต้นพบว่าพื้นที่เสี่ยงข้าวเสียหายมากที่สุด คือ ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่มากที่สุดของประเทศ





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : หวังฝนตกส.ค. ชูชีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาดผลผลิตรวมปีนี้ไม่ถึง 34 ล้านตัน-ราคาส่งออกพุ่ง

“จากประมาณการณ์ผลผลิตข้าวปีนี้มี 32-34 ล้านตันข้าวเปลือก โดยแยกเป็นข้าวนาปี 25 ล้านตัน ข้าวเปลือก ที่เหลือเป็นข้าวนาปรัง 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก นั้นคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งฝนตกทิ้งช่วงแบบนี้จะไม่ได้ผลผลิตตามเป้า แต่จะเป็นเท่าไรนั้นต้องรอดูความเสียหายอย่างสิ้นเชิงอีกครั้ง ปริมาณข้าวที่ลดลงดังกล่าวเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น ดังนั้นหากไทยสามารถรักษาพื้นที่ปลูกข้าว 40 ล้านไร่ให้รอดตายได้ก็จะเป็นโอกาสทางด้านราคา”

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ผลกระทบจากภัยแล้งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายและทำให้ผลผลิตข้าวในปีนี้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายข้าวครบวงจร แต่เนื่องปัจจุบันผู้ประกอบการข้าวมีสต็อกจำนวนมาก ในขณะที่เงินเริ่มระบายสต็อก การส่งออกชะลอตัว ทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวลดลง เมื่อเกิดภัยแล้งผู้ค้าข้าวรายใหญ่ยิ่งกักตุนมากขึ้นโดยยังมีการรับซื้อในระดับท้องถิ่นเพื่อรอจังหวะขายในราคาสูง

การขายข้าวดังกล่าวของภาคเอกชนคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นตลาดในประเทศ เพราะการส่งออกข้าวมีการแข่งขันสูง แม้ข้าวไทยจะมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง แต่ผู้บริโภคปัจจุบันไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพข้าว จะใช้ราคาเป็นตัวตัดสิน โดยข้าวไทยขายตันละ 4,000 ดอลลาร์ ข้าวกัมพูชา และเวียดนาม อยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์ เท่านั้น ทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การส่งออกข้าวของไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาส่งออกได้เพียง 8-9 ล้านตัน ปีนี้คาดว่าจะทำได้เพียง 7 ล้านตันเท่านั้น

“จีนซึ่งเป็นตลาดใหม่รับซื้อข้าวคุณภาพของไทยจริงแต่ก็ไม่มากเท่าที่ควร เพราะคนจีนฉลาดรับซื้อข้าวจากทุกประเทศแล้วแล้วนำมาปนกันสร้างเกรดข้าวขึ้นมาใหม่แล้วขายเป็นข้าวของเขาเอง ทำให้ซื้อข้าวจากไทยน้อยลง”

ดังนั้นสถานการณ์ข้าวในปียังไว้วางใจไม่ได้ทั้งผลผลิตและราคา ปริมาณข้าวที่มีแนวโน้มว่าจะได้น้อยก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะดีเพราะยังมีปัจจัยสต็อกภาคเอกชนกักตุนอยู่ ทางสศก. จึงติดตามและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : หวังฝนตกส.ค. ชูชีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาดผลผลิตรวมปีไม่ถึง 34 ล้านตัน-ราคาส่งออกพุ่ง

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ และจากมติที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ทราบปริมาณสถานการณ์น้ำ โดยเร่งสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ (War Room) จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และวางแผนการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร ผ่านกลไกของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง และเตรียมการวางแผนระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยแนะนำวิธีการดูแลรักษาพืชในภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงประกอบกับแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยทดแทนการเพาะปลูกข้าวในช่วงเดือนส.ค.- ก.ย. 2562

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งเตือนเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืช ให้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ปลูก หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสมโดยด่วนที่สุด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้บริการต่อไป อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน Farmbook ส่วนการจัดทำข้อมูลสถานการณ์เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เสียหายผ่านระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (รด.) ได้เร่งรัดให้จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2562 และปรับปรุงข้อมูลทุกวันอังคารของสัปดาห์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

หัวข้อข่าว : หวังฝนตกส.ค. ชูขีวิตนาข้าว 40 ล้านไร่ คาดผลผลิตรวมปีไม่ถึง 34 ล้านตัน-ราคาส่งออก

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเร็ว และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันต่อไป

ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท



รหัสข่าว: I-190724000406

หน้า: 6/6



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ถนนพระราม 2 โครงการ 7 ชั่วโมง

'ดับเครื่องชน' ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ แต่ขอสนับสนุนโครงการเหยียบคันเร่งถนนพระราม 2 ที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนโครงการ 7 ชั่วโมง

ถนนพระราม 2 หรือทางหลวงหมายเลข 35 เป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่ภาคใต้ ประกอบด้วยมีระยะทางสั้นกว่าถนนหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทำให้การใช้รถมีปริมาณสูงมาก การจราจรติดขัด จำเป็นต้องขยายเส้นทางพิเศษเพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาการจราจรที่ติดขัด ลดระยะเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง

โดยจัดทำโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 2,300 ล้านบาท

การปรับปรุงถนนพระราม 2 กม.16 ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากการก่อสร้างเป็นอย่างมากจนทนไม่ไหวร้องเรียนหลายหน่วยงาน

ทำให้การจราจรติดขัดมาก ฝุ่นละอองจำนวนมากจนร้านค้าข้างทางต้องปิดกิจการหนี ก่อสร้างมา 2 ปีแล้วยังไม่เสร็จจนชาวบ้านตั้งฉายา 'ถนนเจ็ดชั่วโมง'

จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย และรมช.จากพรรคประชาธิปัตย์ ช่วยจัดการปัญหาถนนนี้ด้วย

ถนนพระราม 2 นับเป็นเส้นเลือดใหญ่สู่ภาคใต้อย่างแท้จริง

อี้อด เทอร์โบ



อีสานแล้งในรอบ 30 ปี
ลองของรัฐบาลทันที

ผมเป็นชาวนาอยู่เมืองขอนแก่นครับ อยากจะบอกมายังรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังมีโครงการมากมายหลาย ๆ กระทรวงว่าผมไม่สนใจสักเท่าไรหรอกครับ เพราะพวกผมกำลังเดือดร้อนจากภัยแล้งอย่างมากเลยเหลือเกิน

อย่างขอนแก่น 12 อำเภอแล้งหนักเพราะฝนทิ้งช่วงหรือหลาย ๆ จังหวัดก็เจอแบบเดียวกัน อย่าง จ.ศรีสะเกษ ฝนไม่ตกมา 2 เดือนแล้ว หรือชัยภูมิหนักที่สุดในรอบ 30 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมยกมาเรียนให้ทราบ

แม้ว่าหลายสายและเขื่อนหลายแห่งก็แล้งจนน้ำตื้นใจมากครับผมจึงหวังใจว่าภัยแล้งวิกฤติหนักกว่าทุกปี

ผมเขียนจดหมายฉบับนี้มาไม่ใช่เป็นการร้องทุกข์หรือขอให้ฝนตกหรือครับ แต่แจ้ง

มาเพื่อให้ทราบว่าจากนี้ต่อไปเราจะอยู่กันได้อย่างไร?

บุญเหลือ (ขอนแก่น)



เรียนคุณ 'บุญเหลือ' ขอนแก่น
ผมอ่านจดหมายของคุณด้วยความทุกข์ระทมใจเพราะภัยแล้งนี้เกิดขึ้นทุกจังหวัดในภาคอีสาน จะหนักบ้าง-เบาบ้าง ก็ตามสถานการณ์ที่แจ้งมา ซึ่งรัฐบาลต้องหาทางช่วยเหลือโดยเร็ว ที่มองเห็นทางก็คือ 'ฝนหลวง' ที่จะบรรเทาทุกข์ได้ลงในระดับหนึ่ง

เวลานี้บรรดารัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรฯ ต่างก็เดินตามเพลงมีแผนการจัดการรับมือภัยแล้งตามสูตรสำเร็จที่ทราบ ๆ กันอยู่ แต่จะประสบผลสำเร็จหรือไม่มันต้องรอดูกันต่อไป และภัยแล้งนี้จะลามไปถึงภาคเหนือ-กลางต่อไปอีกอย่างแน่นอน

อี้อด เทอร์โบ



จีนปิดสนามกอล์ฟเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวนี้ จีนสั่งระงับการก่อสร้างและปิดสนามกอล์ฟพร้อม 127 แห่งทั่วประเทศด้วยเหตุผลเพื่ออนุรักษ์ดิน-น้ำ
สรุปว่าจีนในยุคประธานาธิบดี 'สี จิ้นผิง' จะเป็นปฏิปักษ์กับกีฬาอล์ฟอย่างแน่นอน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 24 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6383

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 46.31

Ad Value: 50,014.80

PRValue (x3): 150,044.40

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ออด เทอร์โบ ดับเครื่องชน: ถนนพระราม 2 โครงการ7ชั่วโคตร



จีนเปิดสนามกอล์ฟและระงับการก่อสร้าง
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่ง
ชาติจีนออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ว่า
ความทุ่มเทของจีนในการส่งเสริมการสร้าง
สนามกอล์ฟแห่งใหม่และการเปิดสนามกอล์ฟ
127 แห่ง

ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและหน่วยงาน
อื่นๆ ของรัฐบาลกลางเดินทางปราบปราม
สนามกอล์ฟที่สร้างอย่างผิดกฎหมายและสั่ง
ยุติโครงการสนามกอล์ฟ 14 แห่ง ในมณฑล
ชานซี จี๋หลิน ฉูเจี้ยน ชานตง เหอหนาน
หูเป่ย์ ไท่หนาน เสฉวน อวิ๋นหนาน และ
ส่านซี

รัฐบาลจะดำเนินมาตรการ 'ความอดทน
เป็นศูนย์' โดยระงับการสร้างสนามกอล์ฟแห่ง
ใหม่และจะยกระดับการตรวจสอบติดตามผล
ด้วยการตรวจสอบผ่านดาวเทียมการตรวจ
สอบเป็นประจำ และการตรวจสอบผ่านสื่อ

ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา ประเทศจีน
เริ่มปราบปรามการสร้างสนามกอล์ฟเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เนื่องจากการ
ก่อสร้างและการดูแลรักษาสนามกอล์ฟต้อง
ใช้ทรัพยากรมากเป็นพิเศษ และขณะเดียวกัน
หลายเมืองในประเทศจีนต่างก็ประสบปัญหา
ขาดแคลนดินและน้ำรวมถึงปัญหาหาคาที่อยู่
อาศัยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ชงรมต.ใหม่แก้กฎหมาย สร้างหนี้เกษตรกร

8.9 หมื่นล้าน



ค. ดับัญชีดสช. ชื้อหนี้เกษตรกรหลังใช้ ม.44 ยุบบอร์ด ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารช่วง 2 รัฐมนตรีเกษตรฯ “ฉัตรชัย-กฤษฎา” โชว์ผลงานแก้หนี้ได้กว่า 324 ล้าน ด้านบอร์ดใหม่ยังคง รอ “เฉลิมชัย” ลงนามรับรอง พร้อมชงแก้กฎหมายปลดล็อกแก้หนี้ 8.9 หมื่นล้านได้ฉลุย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติปลดบอร์ดและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐาน



ต้องประกาศเป็นนโยบาย ชื้อหนี้ยกเข่ง และยกให้เป็นผลงานรัฐมนตรีเกษตรฯ คนใหม่เลย

เศรษฐกิจ”ว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร (ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 62) จำนวน 5.2 แสนราย 6.74 แสนบัญชี จำนวนเงิน 8.93 หมื่นล้านบาท ผลการดำเนินงานในช่วงรัฐบาล ดสช. หลังใช้ ม.44 ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจ ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน 833 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 324.10 ล้านบาท (กราฟิกประกอบ) ยังมีหนี้เร่งด่วน 7,930 ราย เจ้าหน้าที่ยอมชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย 2,299 ราย ส่วนหนี้นอกหลักเกณฑ์ได้แก่ หนี้เกิน 2.5 ล้านบาท วัตถุประสงค์การกู้ไม่ใช่เพื่อการเกษตร จำนวน 244 ราย มูลหนี้กว่า 1,779 ล้านบาท ทางคณะ



นายกฤษฎา บุญราช

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ฐาน INFO GRAPHIC

ผลการดำเนินงาน ชื้อหนี้เกษตรกรในรัฐบาลภายใต้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ปี	สมค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2549-18 พ.ค. 60	ก่อนมาตรา 44	28,447	5,799
2560	พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ	408	190.95
2561	นายกฤษฎา บุญราช	425	133.14
รวม 2 รัฐบาล		833	324.09

ที่มา : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

กรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานเจรจา เพื่อยกร่างเสนอเข้าโครงการเพื่อของงบประมาณรัฐ แต่ไม่ทัน เนื่องจากคณะกรรมการสิ้นสุดลง และอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่

ด้านนายศิวฉิน ชัยวัฒน์ศิริกุล ว่าที่บอร์ดบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เผยว่า ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการรับรองรายชื่อเกษตรกรส่งมาให้ส่วนกลางแล้ว แต่ยังรอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ลงนาม คาดจะลงนามรับรองได้หลังวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ที่รัฐบาลจะแถลงนโยบาย และมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบทำคือ การแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มาตรา 37/9 ปรับปรุงแก้ไขวรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อกองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนให้เกษตรกรรายใดแล้วให้ใช้ทรัพย์สินหลักค้ำประกันของเกษตรกรตกเป็นของกองทุน ให้เช่าซื้อเช่า ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกำหนด ดีความได้ว่า เป็นหนี้ที่ใช้นุดค้ำประกันไม่ได้ ดังนั้นจะต้องแก้ไขให้กองทุนชำระหนี้ได้”

ส่วนมาตรา 23 ให้กองทุนฟื้นฟู มีสำนักงาน

ใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และอาจตั้งสาขา ณ ที่อื่นตามความจำเป็นได้ เรื่องนี้สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ต้องแก้ไขเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่สำนักงานสูงถึงเดือนละ 1 ล้านบาท เช่น อาจเช่าพื้นที่ราชพัสดุในราคาถูก หรือสร้างสำนักงานใหม่ตามที่คณะกรรมการกำหนด ส่วนเรื่องวาระของผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เป็นสากล จะต้องแก้ไขกฎหมายใหม่ให้อยู่คราวละ 4 ปี ได้ประหยัดงบในการเลือกตั้งตัวแทนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เงินถึง 81 ล้านบาท

“ตัวเต็งที่จะได้เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูได้มีการพูดคุยภายในกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วว่า ต้องการให้เราเข้าไปเป็นนายทัพ เขาก็ยอมรับว่าไม่อยากสูญเสียพื้นที่ อยากจะแจ้งเกิดใหม่อีกครั้ง ก็ตั้งคำถามว่าจะทำอะไรที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนเสียงในหมู่เกษตรกรก็ต้องประกาศเป็นนโยบายชื้อหนักแข็ง และยกให้เป็นผลงานรัฐมนตรีเกษตรฯ คนใหม่เลย” ■

เปิดปม 'บิกตู' กระชับอำนาจ นั่งประธาน ครม.เศรษฐกิจ



รัฐบาลเรือเหล็ก ซึ่งดูมีความแข็งแกร่ง แต่ก็มีคนเป็นห่วงว่าเครื่องยนต์
ในเรือเหล็กรัฐบาลประยุทธ์ จะเดินไปคนละจังหวะหรือไม่ เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ลงมาอยู่เรือลำเดียวกัน มาจากคนละสำนัก และดูอาการจะไม่ค่อยสมัคร
สมานสามัคคีกันด้วย

○○○○○

น่าจับตาที่รัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่ง
ไม่สามารถเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่า "ทีมเศรษฐกิจ" เพราะมาจากคนละ
ฝั่งละฝา ต่างจากรัฐบาลชุดก่อนหน้า ที่อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ "เฮียกวง"
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

แต่ปัจจุบัน เชื่อว่า "เฮียกวง" เองก็ยังไม่กล้าเรียกตัวเองเลยว่า เป็น
"หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ" เพราะกระทรวงปากท้อง ซึ่งควรอยู่ในความรับผิดชอบ
ของพรรคพลังประชาชนและเคยอยู่ มาตอนนี้เหลือแค่กระทรวง
การคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน แค่นั้นเอง

○○○○○

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
คมนาคม ไปอยู่ในมือพรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคประชาธิปัตย์ และ
พรรคภูมิใจไทย

โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ในการดูแลของ นายจรินทร์
ลักษณะวิเศษย์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต่างขามาคอบ รมว.พาณิชย์ อีกตำแหน่ง

อย่างไรก็ดี คงไม่ปล่อยให้กระทรวงนี้ไปอยู่ภายใต้รองนายกรัฐมนตรี
ที่ชื่อ "สมคิด" ซึ่งมีศักดิ์เท่ากัน

○○○○○

เช่นเดียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อย่างไรพรรคประชาธิปัตย์
ก็ต้องให้ไปอยู่ในกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีชื่อ "จรินทร์" ไม่ใช่
คนต่างพรรคอย่าง "สมคิด"

พอๆ กับกระทรวงคมนาคม ที่แม้เจ้ากระทรวงจะไม่ได้เป็นรอง
นายกรัฐมนตรี "สมคิด" เองก็คงจะดึงไปลำบาก เพราะยังมี "เลี้ยวหนู"
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีอีกคน ที่มีสิทธิ์ดึงไปกำกับดูแล
ในฐานะกระทรวงไคตาทพรรค

รวมไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ "เลี้ยวหนู" เอาไปอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลในฐานะรองนายกรัฐมนตรี คงไม่ปล่อยให้ใครมาล้วงลูกได้

○○○○○

ในตอนนั้น สำหรับ "เฮียกวง" แทบไม่เหลืออะไร หากจะเรียกว่า หัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจ ก็คงเป็นกระทรวงที่พรรคพลังประชารัฐรับผิดชอบเท่านั้น

ครั้นจะไปเรียกประชุมทีมเศรษฐกิจก็ลำบาก เพราะกับทั้งพรรค
ประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย แม้พูดคุยกันได้ แต่ไม่ได้มีทัศนคติที่ดี
กับ "เฮียกวง" ไปทุกเรื่อง

มีหน้าซ้ำ ยังมีแผลในใจมาตั้งแต่การจัดสรรโควตารัฐมนตรีให้กับบรรดาพรรค
ร่วมรัฐบาลที่ "เฮียกวง" พยายามวิ่งเต้น ดึงกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลับมาอยู่ในโควตาพรรคพลังประชารัฐ ให้ได้

ถึงขนาดขอแลกกับกระทรวงพลังงาน แต่อีกฝั่งไม่ยอม ข้อเสนอถูกปัดอย่างไม่แยแส
ตั้งแต่ยื่น

○○○○○

ที่มีข่าวว่า "เฮียกวง" จะเลิกเล่นการเมือง มีเหตุมาจากที่ไม่ใช่แค่เป็นกลยุทธ์กดดัน
ให้ผู้มีอำนาจทางกระทรวงสำคัญคืน แต่เพราะถ้าไม่เหลืออะไรให้บริหาร นั่งเป็นรองนาย
กรัฐมนตรีไป ก็ไม่มีงานทำสักเท่าไร ไม่มีอำนาจไปสั่งใครเขาได้

ยี่ห้อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ฟัง "เฮียกวง" แน่นนอน เพราะความคิดเรื่องนโยบาย เดินกัน
มาเป็น "เส้นขนาน" ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย จนมาถึงยุคคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ไม่ใช่ทางพรรค ปชป.

○○○○○

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย อาจคุยกันได้ในเรื่องงานกว้างๆ แต่ถึงขั้นจะมาเจอก็เจอกับ
กับสามกระทรวงเศรษฐกิจที่ภูมิใจไทยคุม เหมือนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทำไม่ได้แน่

สภาพตอนนั้นจึงเหมือนต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างบริหาร แค่มื้อทะเลาะวิวาท
วิจารณ์กัน ชนิดว่าแต่ละพรรคมีอำนาจจักรตัวเองในรัฐบาลบิกตู 2/1

○○○○○

มันก็เลยมีคิวที่ "เฮียกวง" เตรียมจะเสนอ "บิกตู" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้ตั้ง "ครม.เศรษฐกิจ" เพื่อกระชับอำนาจกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจให้มาอยู่ในสายตาบ้าง

โดยเสนอให้ "บิกตู" ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ครม.เศรษฐกิจ เพื่อเรียก
ประชุมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นระยะๆ ซึ่งให้เหตุผลว่า หวังให้เป็นเนื้อเดียวกัน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

แต่ในความเป็นจริงคือ “เฮียกวง” รู้ว่า สถานะตัวเองตอนนี้หากเป็นประธาน ครม. เศรษฐกิจ อย่างไรพรรคร่วมรัฐบาลก็จะฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง แต่ถ้าเป็น “บิกตู” ในฐานะ นายกรัฐมนตรีเรียกมาอย่างไรก็ต้องมา

○○○○○

“เฮียกวง” จึงหวังฟังอำนาจ “บิกตู” ในการสั่งการกระทรวงเศรษฐกิจของพรรคร่วม รัฐบาลในการดำเนินกรนโยบายต่างๆ

นี่แค่เรื่องการบริหารยังทำท่าจะมีปัญหาเรื่องเอกภาพ แต่ถ้าวินหนึ่งวันใดกระทรวง ใครพลาด มีสิทธิ์เกิดรายการแอบเหยียบซ้ำกันบ้างแน่ๆ .

○○○○○

เตือนเกิดโรคระบาด สัตว์ พืช ช่วงหน้าฝน

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี
เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องการควบคุม จำกัด ป้องกัน และ
แก้ไขโรคระบาดในพืชและสัตว์ในช่วงฤดูฝน
ซึ่งเกิดสถานการณ์การระบาดของทั้งโรคพืชและ
โรคสัตว์หลายพื้นที่ สร้างความเสียหายให้กับ
ผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกร หาก
พบเห็นการเกิดโรคในพืชและสัตว์ ให้รีบแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด เกษตร
อำเภอ สนง. ปศุสัตว์ สนง. ประมง หรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่รับผิดชอบโดยด่วน
เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าโรคที่เกิดขึ้น เป็นโรคระบาด
ร้ายแรงหรือไม่ จะได้ดำเนินการป้องกัน.



การเมือง...เรื่องเบาๆ

เข้ากระทรวงแต่เช้า

ก๊อบตลับคานาที่ผ่านมามากมายหลังโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ แล้ว บรรดาเสนาบดีในรัฐบาลเรือเหล็กก็ได้ฤกษ์แยกย้ายเข้าประจำกระทรวงต่างๆ

ที่เห็นเป็นข่าวลือสั้นเลยคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ "เสี่ยต่อ" เฉลิมชัย ศรีอ่อน ซึ่งมีรัฐมนตรีถึง 4 คน ก็จะมีผู้ช่วยแย่งห้องทำงานกันหน่อย

อาจเป็นเพราะมีประเด็นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บรรดานักการเมืองยังมีความเชื่อเรื่องเวลาอีกด้วย เช่น ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษาสถานที่นั้นๆ ตอนก็โมง

ตัวอย่างเช่น "หม่อมเต่า"

ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล เจ้ากระทรวงแรงงาน ถอยมาเก้าโมงเก้านาที ลักการะเจ้าที่ในกระทรวงถึง 5 จุด



ม.ร.ว.จตุมงคล
โสณกุล

ตอนหนึ่ง "หม่อมเต่า" ปรับบทก่อนให้สัมภาษณ์

"วันนี้มาถึงตั้งแต่ 07.55 น. ก่อนเวลานัด ผมลืมไปว่าวันนี้เป็นวันหยุด เพราะเป็นวันเข้าพรรษา เลยมาถึงเร็ว และอีกอย่างถูกข้าราชการขู่ว่าเจ้ากระทรวงคนเก่าเป็นตำรวจเลยมาทำงานแต่เช้า ซึ่งผมก็ต้องมาก่อน มาให้เช้า เพื่อที่สิบโมงจะได้ให้สัมภาษณ์สื่อ ดังนั้นจึงมาแต่เช้า การทำงานที่นี่ไม่เหมือนกับที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เคยทำมาก่อนหน้านี้"

คงต้องรอดติดตามผลงานค่าแรง 400 บาทจะออกไปทางไหนอย่างไร อีอี.

มินนี่เอร์

'บ้านหนองศาลาโมเดล'มาตรฐานGAP

■ ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ผลิตพืชผักปลอดภัย

กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา จ.ราชบุรี โชว์กระบวนการผลิตพืชผักด้วยระบบมาตรฐาน GAP ของกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา จ.ราชบุรี อีกหนึ่งต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย ผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง มีตลาดรับซื้อมั่นคง

นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาดลาดเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือ ตลาดเกษตรกรถาวร 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พิจิตร ชัยภูมิ กาญจนบุรี กระบี่ และราชบุรี สำหรับจ.ราชบุรี จัดเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินงานจัดตั้งตลาดเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจังหวัดหนึ่ง สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ให้เข้ามาจำหน่ายเป็นเกษตรกรตัวจริง เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การหาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีเจ้าหน้าที่เกษตรเป็นที่ปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนทุกมิติ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาการเกษตร

และเกษตรกร โดยเน้นใน 4 ประเด็นหลัก คือ การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการ และการวางแผนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่เข้าสู่ตลาดเกษตรกร อาทิ ตลาดคูโรงพยาบาล และตลาดในระดับที่สูงขึ้น

โดยกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา จ.ราชบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน มีการผลิตผักต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง บวบ มะระ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ฯลฯ เกษตรกรสมาชิกมีการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการปัจจัยการผลิตบริการสมาชิกอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสถานที่จัดประชุมของกลุ่ม มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัยตามระบบ GAP และมีระบบการผลิต และการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี โดยเฉพาะระบบการกระจายสินค้าซึ่งมีจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกคัดคุณภาพ มีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า และพัฒนาระบบการกระจายสินค้า

ให้ถึงผู้บริโภคในหลายช่องทาง

“สำหรับกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา จ.ราชบุรี นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันขาย และนำผลผลิตที่ได้ทั้งจากแปลงใหญ่และอื่นๆ ออกสู่ตลาดที่มีหน้าร้านเป็นของตนเองจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยทั้งหมดนี้

เป็นการขับเคลื่อนด้วยกลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ส่งผลให้เกษตรกรมีตลาดขายสินค้าที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการตอบโจทย์นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของการใช้ตลาดนำการผลิตได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 24 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13967

Col.Inch: 13.43

Ad Value: 16,787.50

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 50,362.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: พบเกษตรกร



พบเกษตรกร : ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่วังพะเยา และกองดินในวังพะเยา บริเวณ ต.บ้านต่อม ต.บ้านสาง และต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อเร็วๆ นี้

เขื่อนไชยะบุรีได้ ยื่นไม่ได้กักน้ำ

โขงแห้ง-เรือติดสันดอน เชื้อนไชยะบุรีในลาวชี้แจง ไม่ได้กักน้ำไว้ จนทำให้แม่น้ำ เร่งฝนเทียมเติม19อ่าง โขงแห้งขาด □ อ่านต่อหน้า11

● ไชยะบุรี □ ต่อจากหน้า 1

ระบุน้ำแห้งจึงไม่สามารถปล่อยลงมาได้ ขณะที่น้ำโขงฝั่งไทยยังวิกฤต ที่เลย หนองคาย น้ำแห้ง สันดอนโผล่ เรือสัญจรไม่ได้ ที่พิจิตร น้ำในบึงสีไฟ แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดแห้ง ชาวบ้านทำนาข้าวเดือดร้อน ขาดน้ำหล่อเลี้ยง ด้านพะเยา สวนลำไยแตกร่วงเสียหายกว่า 4 หมื่นไร่ โคราชเร่งทำฝนเทียมช่วยบรรเทา เดือดร้อน กรมชลประทานในเขื่อนใหญ่ยังลดต่อเนื่อง เขื่อนป่าสักน้ำเหลือเพียง 4% วอนชะลอการทำนา

■ เขื่อนไชยะบุรียื่นไม่ได้กักน้ำ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายชนวัฒน์ ตรีวิชาวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์

จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้บริหารงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี นำคณะสื่อมวลชนของไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างใกล้ชิด และอธิบายข้อมูลและข้อเท็จจริงของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเดินสำรวจเส้นทางประตูระบายน้ำล้นและประตูระบายตะกอนรวม 11 บาน ทางผ่านปลา ทางเรือผ่าน ห้องควบคุม เพื่อให้เห็นเส้นทางของมวลน้ำที่ผ่านเข้าสู่การปั่นไฟ

รวมทั้งเห็นการควบคุมการปล่อยน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นเพื่อรักษาระดับน้ำอยู่ในระดับที่เป็นไปตามข้อกำหนดของเอ็มอาร์ซี

รวมถึงความปลอดภัยของเขื่อน ซึ่งหมาความแข็งแรงของโครงสร้างโรงไฟฟ้าในการณ์ต่างๆ เช่น ค่าแผ่นดินไหว ค่าฝนหปี เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมพลังงานลาว สปป.ลาว เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายอานภาพ วงศ์ละคร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ฯ กล่าว ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี การก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า 99.4% โดยเริ่มเดินเครื่องผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ตั้งแต่เม.ย.ที่ผ่านผลิตไฟฟ้าได้แล้วกว่า 500 เมกะวัตต์ คาดจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ได้เต็มกำลังช่วงเฎปลายต.ค.นี้

ทั้งนี้ขอย้ำว่าหลักการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีเป็นไปตามข้อกำหนดเอ็มซีทุกประการ ในรูปแบบวิศวกรรมที่เรียรัน ออฟ ริเวอร์ หรือฝายทดน้ำขนาดใหญ่ยกระดับน้ำเหนือเขื่อนให้ได้ระดับ 275 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางตลอดฤดูฝน



◀ **เขื่อนแห้ง -** ดินสันดอนโผล่กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี หลังจากน้ำในเขื่อนลดลงอย่างมากจากภาวะภัยแล้ง จนสามารถขี้อยย. ไปถึงกลางเขื่อนได้ ขณะเดียวกันชาววัดหนองบัวที่จมอยู่ใต้น้ำกว่า 20 ปี ก็ปรากฏให้เห็นชัดเจน

ตั้งแต่ศ.ค.2561 จากนั้นไม่มีการกักเก็บน้ำในคอนบนของฝายขนาดใหญ่อีกเลย โดยใช้ระบบมวลน้ำที่เข้ามาในเขื่อนไหลออกไปด้วยมวลน้ำท่าเดิม ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

■ เขื่อนน้ำน้อยสุทธรอบ 100 ปี

นายอนุภาภักกล่าวต่อว่า ด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ในรอบสัปดาห์นี้ มีแรงน้ำไหลเข้าระบบเพียง 1,750 ลบ.ม./วินาที จากปกติจะต้องมีแรงน้ำไหลเข้าระบบอัตรา 4,000 ลบ.ม./วินาที โรงไฟฟ้าพลังน้ำจึงสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3 เครื่อง จากกำลังผลิตทั้งหมด 8 เครื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาถึงปริมาณน้ำ อันเป็นสาเหตุของภัยแล้งของปีนี้ โซยะบุรีย้อนกลับสถิติน้ำฝนและปริมาณน้ำตลอดลำน้ำโขง ปีนี้ปริมาณน้ำน้อยที่สุดในรอบ 100 ปี และโครงการโซยะบุรีก็ได้ผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ในไทย โดยเฉพาะลุ่มน้ำโขง

■ เลยวิกฤตน้ำโขงแห้ง-เรือข้ามไม่ได้

ที่ จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากระดับในแม่น้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงนี้ ทำให้เกิดปัญหาการเดินเรือในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะช่วง อ.ปากชม ขึ้นไปทางตอนเหนือของ สปป.ลาว จนต้องหยุดเดินเรือ เพราะโขดหินโผล่ และสร้างปัญหาจากระดับน้ำที่แห้งของแม่น้ำโขง

นายสุริยันต์ คำคำ อยู่ที่บ้าน 95 หมู่ 6 บ้านคอกไผ่ อ.ปากชม กล่าวว่า เรือสินค้า และเรือบรรทุกผู้โดยสารที่มาจากหลวงพระบางไปเวียงจันทน์จะวิ่งไม่ได้ ติดอยู่ที่ช่วงบ้านหาดเบ็ญ อ.ปากชม สภาพเป็นแก่งตื้นมาก เรือของ สปป.ลาวไม่สามารถเดินทางขึ้นไปทางเหนือที่จะไปหลวงพระบางได้ และที่บ้านหาดคัมภีร์ อ.ปากชม โขดหินแควมมาก เป็นอีกจุดที่เรือไม่สามารถล่องขึ้นไปมาได้

ส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ล่าสุดวัดที่สวนอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับเพียง 1.54 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 4 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 10.68 เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งโขง โดยเฉพาะที่ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ชาวบ้านกว่า 20 ครอบครัว ที่ประกอบอาชีพหาปลาในแม่น้ำโขง ช่วงนี้จับปลาได้น้อยและได้เฉพาะตัวเล็ก จนต้องจอดเรือแล้วไปทำนาและรับจ้างใช้แรงงานในตัวเมือง

■ อุบลฯดินสไลด์-แพทรุดลงน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ที่ตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุข อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ เกิดดินสไลด์กว้างกว่า 5 เมตร ส่งผลให้บันไดลงทำแพเลมูลทรุดตัวลงจากตลิ่งลงน้ำ ไม่สามารถสัญจรลงยังแพอาหารเลมูลได้

สอบถามผู้ดูแลแพอาหารเลมูล ทราบว่าจุดที่มีดินสไลด์เกิดจากสภาพดินอุ้มน้ำมาก ซึ่งก่อนเกิดเหตุพบมีดินสไลด์ลงมาบ้างแล้วแต่ไม่มากถึงขนาดนี้ ขณะเกิดเหตุมีผู้จัดการร้าน และลูก นอนเฝ้าอยู่บนแพอาหาร แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ซึ่งโชคดีเชือกที่ผูกยึดแพไว้ไม่ขาด แพอาหารจึงไม่ถูกพัดลอยไปตามกระแสน้ำโขง

■ นาข้าวโคราชหมื่นไร่ยืนต้นตาย

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่า ขณะนี้ภัยแล้งขยายวงกว้างครอบคลุมเกือบทั้ง 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่างๆ ของจังหวัด มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก เช่นเดียวกับปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย อ.พิมาย มีปริมาณน้ำเหลือน้อยถึง 10% ของความจุกักเก็บ เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ต้องนำรถแบ็กโฮขนาดใหญ่ 2 คัน ขุดเปิดทางให้ปริมาณน้ำทั้งหมดไหลเข้ามารวมกันอยู่บริเวณประตูเขื่อนมากที่สุด เพื่อเก็บกักไว้ใช้ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ในเมือง และในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ได้ใช้อุปโภคบริโภค

ส่วนที่ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ชาวนาปีกว่า 1 หมื่นไร่ที่กำลังเติบโตต้องยืนต้นตายทั้งหมดแล้ว หลังฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนาน 3 เดือน ส่วนปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็แห้งขอดเกือบหมด โดยเฉพาะปริมาณน้ำในลำน้ำมาศและลำน้ำมูลในพื้นที่ อ.ชุมพวง ที่ไหลผ่าน อ.เมืองยาง ปริมาณน้ำแห้งขอดหนักส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้

■ ประสานเร่งทำฝนเทียม

ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของ จ.นครราชสีมา พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง จึงไม่มีน้ำฝนลงมาเพิ่มเติมและปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีน้ำเหลือเพียงแค่ 326 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 32.39%

ของความจุกักเก็บ เป็นน้ำใช้การได้ 285 ล้านลบ.ม. หรือ 29.53% เท่านั้น โดยอ่างเก็บน้ำที่ยังคงเหลือปริมาณน้ำมากกว่าที่อื่น คืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีน้ำใช้การได้ 130.44 ล้านลบ.ม. หรือ 44.71% ส่วนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย วิกฤตหนัก เหลือปริมาณน้ำใช้การได้ 22.66 ล้านลบ.ม. หรือ 14.69%, อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี เหลือปริมาณน้ำใช้การได้ 32.53 ล้านลบ.ม. หรือ 24.28%, อ่างเก็บน้ำลำตะของ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำใช้การได้ 75.89 ล้านลบ.ม. หรือ 28.32% และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 23.75 ล้านลบ.ม. หรือ 20.13%

ขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา งดปล่อยน้ำให้เกษตรกรสำหรับเพาะปลูกไว้ชั่วคราวก่อน เพื่อเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค พร้อมประสานกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมาให้ช่วยบินทำฝนหลวงในพื้นที่ทุกวัน

■ 'บึงสีไฟ'แห้ง-นาบัวเสียหาย

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บึงสีไฟ บึงน้ำขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ขณะนี้ระดับน้ำในบึงสีไฟลดลงอย่างมาก หลังจากฝนทิ้งช่วงยาวนานเกือบ 2 เดือน โดยเฉพาะบริเวณศาลากลางน้ำ ปริมาณน้ำลดลงจนมองเห็นเสาตอม่อเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ทั้งนี้ปกติช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำกักเก็บน้ำเต็มพื้นที่บึงสีไฟ แต่ปัจจุบันเหลือน้ำกักเก็บน้ำไม่ถึง 1 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ลดต่ำลง ทำให้รูปปั้นพญาชาละวันและนางตะเกียบแก้วตะเกียบทองสัญลักษณ์ประจำ จ.พิจิตร มีสภาพทรุดโทรม

นอกจากนี้ทำให้พื้นที่การทำการปลูกบัวที่รอบบึงสีไฟมีสภาพเหี่ยวเฉายืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากลำต้นดอกบัวขาดน้ำหล่อเลี้ยง สร้างความเสียหายให้เกษตรกรอย่างมาก สถานการณ์ฝนแล้งยังส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวพิจิตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำยมในพื้นที่ตอนบนในเขต อ.สามง่าม แม่น้ำยมแห้งขอดแม้จะมีฝนเริ่มตกลงมาบ้างแต่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ประกอบกับฝายบางสามง่าม หมู่ 1 บ้านจะเข้พยอม อ.สามง่าม เกิดชำรุด ไม่สามารถเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมได้

■ พิจิตรอีลชนเปิดประตูน้ำ

ด้านนายจักรชัย สุขเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร พร้อมเกษตรกรชาวนา 3 ตำบล ประกอบด้วย

ต.คงเหลือสูง ต.เนินสว่าง และ ต.ทุ่งใหญ่ ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวรวมตัวกันกว่า 200 คน เดินทางไปเรียกร้องให้ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำจากกลุ่มแม่น้ำป่าสักไหลผ่านคลองสาขาซึ่งมีระยะทางกว่า 100 ก.ม. เพื่อนำน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวกว่า 30,000 ไร่ที่กำลังขาดแคลนน้ำ

■ พะเยาป่วย-สวนลำไยเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจ.พะเยา รวมทั้งอากาศที่ร้อนจัดส่งผลกระทบต่อผลผลิตลำไยใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ผลผลิตลำไยแตกร่วงเสียหายเกือบทั้งสวน คาดว่าผลผลิตปีนี้เหลือเพียง 20% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าว

นายปรีชา แสงศรีจันทร์ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 14 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งเกิดขึ้นยาวนาน ทำให้ผลผลิตลำไยที่กำลังจะเก็บเกี่ยวเกิดอาการแตกและร่วงได้รับความเสียหายแทบทั้งสวน แต่ปีนี้ที่ผ่านมาสวนลำไยของตนสามารถทำรายได้ให้ต่อปีมากกว่า 5-6 หมื่นบาท แต่ปีนี้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เนื่องจากได้รับความเสียหายดังกล่าว

จ.พะเยา มีพื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมด 63,604 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายหรือผลกระทบภัยแล้ง ทั้งจังหวัดประมาณ 44,522 ไร่

■ เขื่อนป่าสักกักน้ำเหลือ 4%

นายสุภชัย มโนการ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบุว่า จากการที่ฝนทิ้งช่วงมานาน ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ประกอบกับค่าเฉลี่ยของฝนปีนี้ค่อนข้างต่ำกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้เหลือเพียง 44 ล้านลบ.ม. หรือราว 4% แต่ถ้าเทียบกับปี 58 เขื่อนมีน้ำที่สามารถใช้ได้เพียง 39 ล้านลบ.ม. หรือเพียง 3% ซึ่งปีนี้ก็มีมากกว่า

“ขอชี้แจงกับประชาชนผู้ที่ต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ ในการอุปโภคบริโภค ไม่ควรวิตกกังวล เพราะทางเขื่อนป่าสักฯ ยังปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องในปริมาณน้ำซึ่งยังมีพอในการใช้รักษาระบบนิเวศ การอุตสาหกรรม และการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนเรื่องภาคการเกษตร การทำนา ทางกรมชลประทานประกาศเตือนเกษตรกรล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้ชะลอการทำนาไว้ก่อน พร้อมขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ถ้าเปรียบเทียบกับ

ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมากับปีที่แล้วในห้วงเดียวกันจะมีน้ำไหลเข้ามากก่อกั้นในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักฯ แล้วถึง 345 ล้านลบ.ม. แต่วันนี้มีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักฯ ยังไม่ถึง 1 ล้านลบ.ม.”

■ น้ำเขื่อน-แม่น้ำยังลดต่อเนื่อง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทช.) กล่าวว่ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ มีปริมาณน้ำรวม 38,491 ล้านลบ.ม. หรือ 47% ของความจุ แบ่งเป็นภาคเหนือ 9,071 ล้านลบ.ม. สัดส่วน 33% ของความจุ ภาคกลาง 504 ล้านลบ.ม. สัดส่วน 19% ของความจุ ภาคอีสาน 4,212 ล้านลบ.ม. สัดส่วน 32% ของความจุ ภาคตะวันตก 18,259 ล้านลบ.ม. สัดส่วน 68% ของความจุ ภาคตะวันออก 1,118 ล้านลบ.ม. สัดส่วน 36% ของความจุ ภาคใต้ 5,326 ล้านลบ.ม. สัดส่วน 58% ของความจุ และศักยภาพน้ำบาดาล 1,228 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือน

ทั้งนี้อ่างขนาดใหญ่ 19 แห่งที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ โดยการทำฝนหลวง ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในอ่างฯ ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ชัยนาท อุบลฯ และ จ.สุรินทร์

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำ ทุกภาคของประเทศ แม่น้ำสายหลักระดับน้ำอยู่ในสภาวะน้ำน้อย และคาดการณ์การไหลผ่านลุดลงได้แก่ แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, แม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง, แม่น้ำยม อ.เมือง จ.สุโขทัย, แม่น้ำน่าน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, แม่น้ำชี อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร, แม่น้ำมูล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา, แม่น้ำแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี, ส่วนแม่น้ำโขงตั้งแต่บริเวณ จ.เชียงราย และ จ.อุบลฯ และน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์, อ.สุรพยา จ.ชัยนาท ปริมาณน้ำทรงตัว และน้ำไหลผ่าน จ.นครพนม มีปริมาณเพิ่มขึ้น

■ กรมชลฯเร่งช่วยเหลือภัยแล้ง

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ด้วยปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ กรมชลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดมความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน อาทิ ที่ จ.เชียงราย โครงการชลประทานเชียงรายติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการเกษตร 2,500 ไร่

ที่ จ.ชัยนาท สถานการณ์น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อุทุมพร(คลอง มอ.) เริ่มดีขึ้น หลังสำนักงานชลประทานที่ 12 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงลงสู่คลอง มอ. อีกทั้งยังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 2 ชุด เพื่อเพิ่มความเร็วของน้ำบริเวณท้ายประตูระบายน้ำพลเทพ บริเวณ ก.ม.ที่ 22 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มอีก 2 ชุด รวม 6 เครื่อง คือสูบน้ำจากห้วยโตนดลงคลองมะขามเฒ่า-กระเสี้ยว (คลอง มก.) 2 เครื่อง และสูบน้ำจากบึงกระจับลงคลอง มก. อีก 4 เครื่อง นอกจากนี้ ยังสูบน้ำจากปลายคลอง มก. บริเวณ ก.ม.ที่ 47 ลงคลอง มอ. ด้วยเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีก 2 เครื่อง ที่ปลายสถานีสูบน้ำบางคนที่ บริเวณ ก.ม.ที่ 99 คาดว่าจะทำให้น้ำในคลอง มอ.เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ จ.ขอนแก่น สถานการณ์ฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 568 ล้านลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำกักอ่างมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว 13 ล้านลบ.ม.

ส่วนการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 160,000 ไร่ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหาว จะเริ่มส่งน้ำแบบรอบเวรตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. โดยใช้น้ำจากบริเวณหน้าฝายหนองหาวที่มีประมาณ 10 ล้านลบ.ม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับเริ่มเพาะปลูกไปแล้ว